



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวัน ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 12 มูลค่าข่าว 321,429.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ได้ 10 นักเตะเยาวชนในโครงการ 'Fox Hunt รุ่น 3' บินลัดฟ้าฝึกทักษะลูกหนังกับ 'เลสเตอร์ ซิตี้' ประเทศอังกฤษ



คุณอัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และรองประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้, คุณสมบัตร เชาพานิชกุล (ที่ 5 จากขวา) รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, คุณชาญวิทย์ ผลชีวิน (ที่ 6 จากขวา) หัวหน้าทีมโค้ชการแข่งขัน KING POWER'S CUP 2017 ประเทศไทย และ มร.อลิสเตอร์ ฮีท (ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชน FOX HUNT เลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ และร่วมแถลงข่าวเปิดตัว 10 นักเตะเยาวชนไทยในโครงการ Fox Hunt รุ่นที่ 3

สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ทีมของคนไทยหนึ่งเดียวในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำโดย คุณอัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และรองประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ จัดแถลงข่าวเปิดตัวเยาวชนไทย 10 นักเตะ ในโครงการ Fox Hunt รุ่นที่ 3 ที่ได้มีโอกาสไปฝึกทักษะฟุตบอลที่สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ พร้อมทุนการศึกษาในระดับมัธยมปลาย โรงเรียน Ratocliffe College เป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ณ หอไอ้อีเทอร์นิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

คุณอัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และรองประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เปิดเพียงถึงโครงการในครั้งนี้ว่า “นี่ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจมาก เพราะในขณะนี้เราได้เห็นน้องๆ ทั้งประเทศมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยรูปแบบการแข่งขันของรายการ King Power's Cup 2017 ที่มีการปรับเปลี่ยนจากปีที่ผ่านมาก ทำให้มีจำนวนทีมและนักฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ทำให้เรามีเวลาในการมองดูพัฒนาการและความสามารถของเด็กไทยมากขึ้นจากเดิม โดยปีนี้สร้างปรากฏการณ์ทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 206 ทีม มีเยาวชนร่วมการแข่งขันมากกว่า 4,000 คน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว และประโยชน์ที่เราทุกคนสามารถเห็นได้อย่าง



อัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา



ชัดเจน นั่นคือ รายการนี้เด็กไทยที่รักในกีฬาฟุตบอล ได้แสดงศักยภาพของเยาวชนที่พร้อมก้าวไกลสู่เวทีโลก ทั้งนี้เราไม่ได้มองเพียงแค่คนเก่งที่มาจากทีมชนะเลิศเท่านั้น แต่เรายังเปิดโอกาสให้เด็กที่มีฝีเท้าดีจริงๆ ได้มีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเรียนรู้กระบวนการแบบมืออาชีพ ก่อนที่พวกเขาจะผ่านการคัดเลือกตัวจนเหลือ 10 คนสุดท้ายเพื่อไปฝึกฝนทักษะแบบมืออาชีพจริงๆ ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งนั่นคือโลกใบใหม่ที่เด็กไทยจะได้เรียนรู้ เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาช่วยวงการฟุตบอลไทยให้แข็งแกร่งต่อไป”

ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน หัวหน้าทีมได้จัดการแข่งขัน King Power's Cup 2017 ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะทำงานให้กับรายการนี้ ทำให้เรามองเห็นโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้รับ นอกจากนี้จะเป็นเวทีที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถกันแล้ว เรายังได้เห็นการมอบโอกาสที่คืบ



เฟาเวอร์ และผู้สนับสนุน ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดให้วงการฟุตบอลไทยในอนาคต”

มร.อลิสเตอร์ ฮีท (Mr. Alistair Heath) หัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชน Fox Hunt เลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “สิ่งแรกที้องๆ ทั้ง 10 คนจะต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศอังกฤษ น้องๆ ต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งร่างกาย จิตใจ และความพร้อมในเรื่องของภาษา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ น้องๆ จะได้ร่วมฝึกกับพี่ๆ FOX HUNT 2 การฝึกของเราจะมีมาตรฐาน ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเหมือน

กันหมด การมีวินัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องทำ

โดย 10 นักเตะที่ผ่านเข้าสู่โครงการฟ็อกซ์ฮันท์ รุ่น 3

1.คอนพต กาศิ จากโรงเรียนโพธินิมิต วิทยาคม จ.นนทบุรี, 2.ฟาริต ชูรุ่ง จากโรงเรียน ออบจ.สงขลา พัทธยานุสรณ์, 3.บริบูรณ์ น้อยศรี จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.เชียงใหม่, 4.ศิริมงคล รัตนภูมิ จากโรงเรียนเทศบาลวัดพระจอมศรีนคราพรต จ.นครสวรรค์, 5.ฐิติพันธ์ เอกศิริ จากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี, 6.พีรชัช กุลลประภา จากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กรุงเทพฯ, 7.ทักษ์ดนัย ใจหาญ จากโรงเรียน ออบจ.เชียงราย, 8.ชินวัตร ชีมูล โรงเรียนกีฬา กทม., 9.อภิวัฒน์ ไพรสน (โรงเรียนเทศบาลวัดพระจอมศรีนคราพรต จ.นครสวรรค์) และ 10.วรโชติ เรืองรำหัส (โรงเรียนเทศบาลวัดพระจอมศรีนคราพรต จ.นครสวรรค์)

โครงการ Fox Hunt รุ่น 3 มีผู้สนับสนุนหลัก

ที่ร่วมสนับสนุนให้เยาวชนไทย ได้แก่ กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์, บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน), สายการบินแอร์เอเชีย, บริษัท แสตนลีย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด (เอฟบีที)

สำหรับโครงการ FOX HUNT เริ่มตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก โดยเปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนไทยได้มีโอกาสไปฝึกที่เลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษ สำหรับน้องๆ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15 ล้านบาทต่อคน เพื่อศึกษาและเรียนรู้ทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพ กับสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ พร้อมเข้าศึกษาระดับไฮสกูลที่ Ratcliffe College ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำในเมือง เลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง.